

# ด่วนที่สุด

# สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๗๖๒๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าเงินธุรกิจขายตรงและขายสินค้าออนไลน์

เรียน รัฐ - กค., สธ., ผบ.ตร., เลขา - สคบ.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า สืบเนื่องจากปัญหาการค้าเงินธุรกิจขายตรงที่เป็นกระแสข่าวในสังคมอยู่ในขณะนี้และมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก จึงขอมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าเงินธุรกิจขายตรง และการขายสินค้าออนไลน์ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดให้มีช่องทางสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งเบาะแส หรือแจ้งความได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งให้เร่งดำเนินการสืบสวน สอบสวน และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒. ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งพิจารณากำหนดมาตรการต่าง ๆ ตามหน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและควบคุมการค้าเงินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และการขายสินค้าออนไลน์ ให้ถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน เท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบัน และให้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคและผู้เข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจดังกล่าว รวมทั้งให้เร่งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบอย่างถูกต้อง ทัวถึง และต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงและโฆษณาชวนเชื่อในเรื่องนี้ด้วย

๓. ให้กระทรวงสาธารณสุข [สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)] กำกับดูแล และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของ อย. (เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน วัตถุเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์) และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้มีการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพดังกล่าว ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. มาจำหน่ายผ่านช่องทางการขายตรงและตลาดแบบตรง หรือขายออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก

๔. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง และความถูกต้องเหมาะสมของการค้าเงินธุรกิจขายตรงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการค้าเงินธุรกิจในลักษณะแชร์ลูกโฮ้อยู่ในขณะนี้ และให้พิจารณากำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการค้าเงินธุรกิจในลักษณะแชร์ลูกโฮ้อื่นๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๔ (กุลิศรา), ๑๕๒๒ (ทรัพย์สิน)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th